

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 10/2558
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.6 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558 และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่ง และวิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2558

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558 เป็นการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

2. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่ง และวิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.6

ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักบรรณสารสนเทศมีหน่วยงานย่อยคือ ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และหน่วยห้องสมุดสาขา ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งสำนักจะต้องจัดทำโครงสร้างเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดให้เป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการเป็นลำดับแรก ก่อน จากนั้นจึงเสนอขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และประเมินบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งตามลำดับต่อไป ในเบื้องต้นขอเสนอให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานนำร่องดำเนินการเสนอขอ กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างส่วนราชการของสำนักบรรณสารสนเทศอย่างเป็นทางการ จากนั้นขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่เคยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมาระยะหนึ่ง แต่เมื่อมีการปรับระเบียบ/ประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาต่อมา ทำให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศไม่อยู่ในโครงสร้างของสำนักอย่างเป็นทางการ ประกอบกับศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศมีความพร้อมด้านข้อมูลพอที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ จัดทำรายละเอียดและยกร่างการเสนอขอให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานทางการในโครงสร้างส่วนราชการของสำนักบรรณสารสนเทศ และเสนอขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามรายละเอียดในประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่ง และวิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2558 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.4 แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักบรรณสารสนเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ดังนี้

1. กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการโอนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักบรรณสารสนเทศ ในเบื้องต้น ดังนี้

กิจกรรม	กำหนดวัน ดำเนินการ
1. ผู้รับการประเมินส่งผลการดำเนินงานในรอบประเมิน และหลักฐานของการประเมินรายบุคคลให้แก่หัวหน้าหน่วย/งาน	ศ. 9 ตุลาคม 58
2. หัวหน้าหน่วย/งาน พิจารณาผลการดำเนินงานฯ ของผู้รับการประเมิน	ศ. 9 – พ. 14 ต.ค.58
3. หัวหน้าหน่วย/งานส่งผลการประเมินฯ ให้หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์	พ. 14 ต.ค. 58

2. มอบสำนักงานเลขานุการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการโอนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักบรรณสารสนเทศ เพิ่มเติมและจัดส่งให้ฝ่าย/ศูนย์ ต่อไป